

NGƯỜI LẠ THOÁNG QUA



Tempo = 120

Định

Phải chăng lúc này ... em có một người thế thay ? Họ cho em
 nhiều . Bên em sớm tối ... nướng chiều ! Còn anh chỉ là ,, giống
 như người lạ thoáng qua ! Đâu đến tận cùng , nhưng vẫn giả vờ hạnh
 phúc ?!! Phải chỉ bây giờ , tất cả chỉ là giấc mơ ...
 Một thương hai chờ ... em đi anh cũng .. không ngờ ?? Đành ôm kỷ
 niệm ... Có đơn mình anh với đêm ... Năm tháng êm đềm , yêu
 em chẳng cần đong đếm . Vậy mà em nở buông tay anh rồi. Buồn đau anh
 khóc , anh than với trời ! Thương thật lòng ! Sao anh nhận lại bằng không ??
 Nhành hoa thay lá như em thay lòng ... Sao tìm anh không ngừng nhớ mong !!
 Đến bao giờ ... mới quên được người mình yêu ?! [nhạc dạo]
 Phải chỉ bây
 giờ tất cả chỉ là giấc mơ ! Một thương hai chờ ... Em
 đi anh cũng không ngờ !! ... Đành ôm kỷ niệm , có đơn mình anh với
 đêm ... Năm tháng êm đềm , yêu em chẳng cần đong đếm !!
 Vậy mà em ...
 Chẳng bao giờ ... anh quên được người ... từng ... yêu

Phụ chú : Bài này viết theo Bpm = 120 [Có nghĩa là ...phải đàn 120 nốt đen trong một phút].

Làm sheet như vậy thì dễ coi , dễ hiểu ...Nhớ là phải nhịp mau [120] .

Tuy nhiên , do ca sĩ ca theo điệu Slowsurf [giống giống Hotel ...] , cho nên , phải 2 khoảng mới
 vô một điệu trống . Nếu làm sheet như ca sĩ ca ...thì phải xài nốt móc đôi , chuyển 2 khoảng
 thành 1 khoảng 4/4 và Bpm lúc này phải là = 60 .

Sheet Người lạ thoáng qua, file .PDF

"Phải chăng lúc này"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Người lạ thoáng qua của tác giả Đinh Tùng Huy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

Truongca.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Người lạ thoáng qua

- Tác giả: Đinh Tùng Huy

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6863-nguoi-la-thoang-qua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com